

Chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 12/10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương chủ trì hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát của

Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; trưởng, phó các phòng có quan UBKT Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT

các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 9 tháng đầu năm 2022, UBKT Trung ương và UBKT các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ

Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên

quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. UBKT Trung ương, ban thường vụ, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy đã tiến hành kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Cấp ủy, UBKT thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; một số đơn vị đã có chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Việc thông báo công khai kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng có tác động tích cực trong việc cảnh báo, răn

đe, giáo dục các tổ chức đảng và đảng viên, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị trong 3 tháng cuối năm cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tập trung chỉ đạo, hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chủ trương phân loại xử lý các tổ chức đảng và đảng viên trong các vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á; tiếp tục tiến hành kiểm tra, kết luận làm rõ đúng, sai theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC, dự án, gói thầu mua sắm do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC thực hiện. Tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra,

giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy các cấp. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong toàn hệ thống. Quan tâm công tác xây dựng ngành, chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và bố trí đủ cán bộ ở nơi còn thiếu. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỷ cương nghiệp vụ tốt, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ĐAO QUYN

Dân hiền "tấc vàng"

(tiếp theo và hết)

KỶ 4: MỞ KHÔNG GIAN ĐƠN SÔNG ĐẦU TƯ



Khu công nghiệp Liên Hà Thái có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại giúp các dự án thủ cấp thuận lợi trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh.

Hơn 1 năm qua, nhiều điểm nghẽn kim hãm phát triển kinh tế được tháo gỡ, nguồn lực đầu tư được khơi thông đã tạo cho Thái Bình thế và lực mới vươn lên mạnh mẽ trong thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tạo đà thu hút đầu tư

Hiện nay Thái Bình có hệ thống giao thông kết nối được đầu tư đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Nhiều tuyến đường mới đã và đang được triển khai tạo ra sức hút đầu tư mạnh mẽ như tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, đường tỉnh 454, đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển, các tuyến đường trực kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình... Là khu công nghiệp (KCN) tiên phong trong Khu kinh tế Thái Bình, KCN Liên Hà Thái có tổng diện tích gần 600ha sớm được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Ông Bùi Thế Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) cho biết: Nhờ người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng nên chúng tôi sớm có mặt bằng sạch. Chúng tôi yên tâm tập trung nguồn lực tài chính, chỉ đạo nhà thầu thi công huy động kết nối với các nhà đầu tư, phát triển kinh tế của huyện.

trước hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông và nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN bảo đảm đủ điều kiện thu hút dự án thủ cấp vào hoạt động ngay, không để lãng phí tài nguyên đất. Đến nay, sau gần 1 năm chúng tôi đã thu hút được 6 dự án lớn, công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 471 triệu USD. Hiện chúng tôi còn 10 đối tác là doanh nghiệp FDI đang đàm phán, nghiên cứu đầu tư vào Liên Hà Thái, dự kiến tổng vốn đầu tư gần 1,5 tỷ USD. Trong 6 dự án thủ cấp đầu tư vào KCN Liên Hà Thái, dự án nhà máy sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phần mềm, điều khiển điện, sản xuất linh phụ kiện cho màn hình Led, TV OLED của Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình đã đi vào hoạt động sau 8 tháng triển khai xây dựng nhà xưởng. Theo thiết kế, nhà máy Ohsung Vina Thái Bình sản xuất khoảng 149 triệu sản phẩm/năm phục vụ thị trường linh kiện điện tử Việt Nam và các nước trên thế giới. Ông Park Ki Won, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Để thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam, Ohsung Vina đã đi nhiều nơi nghiên cứu tìm địa điểm đầu tư và chúng tôi lựa chọn KCN Liên Hà Thái của Thái Bình đặt nhà máy với quy mô đầu tư 40 triệu USD. Chúng tôi nhanh chóng quyết định nơi này vì thấy KCN Liên Hà Thái có sẵn mặt bằng sạch, đáp ứng được nhu cầu về điện tích và công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hệ thống giao thông thuận lợi kết nối Thái Bình với

các trung tâm logistics như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh giúp chúng tôi vận chuyển hàng hóa nhanh chóng. Ngoài ra, dự án còn nhận được sự hỗ trợ tích cực của tỉnh về kết nối, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự giúp chúng tôi có thể hành sản xuất ngay khi hoàn thiện đầu tư nhà xưởng, máy móc. Những dự án có chất lượng cao được đầu tư vào KCN Liên Hà Thái cũng mang lại niềm tin cho cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân có đất bị thu hồi phục vụ phát triển công nghiệp. Ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Để thực hiện dự án KCN Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy phải tổ chức thu hồi đất với tổng diện tích 593,7ha của 3.613 hộ dân và 4 doanh nghiệp. Do được công khai, minh bạch thông tin về dự án, chính sách đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng nên cơ bản bà con đồng thuận thực hiện. Hiện nay, hạ tầng KCN được đầu tư hiện đại, nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại vào hoạt động khiến bà con yên tâm, phần khởi, cũng có vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Kết quả đó cũng giúp huyện Thái Thụy thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng những dự án khác trên địa bàn trong thời gian tới, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của huyện. Còn ông Phạm Hồng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thụy Liên (Thái Thụy) chia sẻ: Chính

quyền địa phương và người dân xã Thụy Liên rất mừng vì đất đai sau khi thu hồi được đầu tư phục vụ phát triển kinh tế ngay, không để "treo" như ở một số nơi. Hơn nữa, những dự án được thu hút vào KCN Liên Hà Thái có quy mô lớn, công nghệ sản xuất tiên tiến, ít tác động đến môi trường là điều chúng tôi mong muốn, phấn khởi nhất.

Mở cơ hội phát triển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu kinh tế xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Để thực hiện được mục tiêu lớn đó, tỉnh đang huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình toàn diện về công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển. Trước mắt, tập trung giải phóng mặt bằng và hoàn thành xây dựng hạ tầng một số KCN có quy mô lớn trong Khu kinh tế để kịp thời đón làn sóng chuyển dịch đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. 1 trong 3 đột phá phát triển của Thái Bình là tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ; trước mắt, tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường huyết mạch trong tỉnh để tạo sức hút đầu tư. Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải cho biết: Cùng với đầu tư hàng loạt tuyến đường kết nối trong Khu kinh tế, các KCN, cụm công nghiệp, tỉnh đang quy hoạch và có phương án lấn biển phát triển khu phố biển Đồng Châu sẽ

làm thay đổi mạnh mẽ về diện mạo cũng như thu hút đầu tư phát triển Tiên Hải trong những năm tới. Nhận thấy tiềm năng của Tiên Hải, vừa qua đã có nhiều nhà đầu tư tầm cỡ khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào KCN Tiên Hải, khu du lịch sinh thái Cồn Vành, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD. Và khi KCN - đô thị - dịch vụ Hải Long với diện tích gần 400ha được đầu tư và thu hút dự án vào sản xuất sẽ mở ra cơ hội cho Tiên Hải chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đánh thức tiềm năng kinh tế biển. Từ nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí xã hội hóa và nguồn vốn khác với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 77.500 tỷ đồng, tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy sự phát triển. Ông Đặng Văn Tinh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết: Xác định được ý nghĩa của các công trình giao thông đối với sự phát triển của tỉnh, thời gian qua chúng tôi phối hợp với các địa phương triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng. Nhiều công trình đã hoàn thành thi công, vượt tiến độ từ 3 - 4 tháng so với kế hoạch giúp hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Cùng với những cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và mặt bằng sạch sẵn có đã và đang tạo ra sức hấp dẫn

thu hút đầu tư đặc biệt cho Thái Bình. Đã có rất nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế đến Thái Bình nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 7/2022 toàn tỉnh có 55 dự án đầu tư được chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 15.445,4 tỷ đồng, gấp 2,2 lần vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 713 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 6.949,9 tỷ đồng, tăng 35,8% về số lượng và tăng 45,1% về vốn đăng ký; 240 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2021. Toàn tỉnh có trên 1.000 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 130.000 tỷ đồng, trong đó có trên 90 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký gần 1 tỷ USD. Khi đánh giá về tính khả thi thực hiện mục tiêu phân đấu của Thái Bình đến năm 2025

tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP đạt 80% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng (3.500 USD) trở lên; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 22%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 30% trở lên, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng Thái Bình hoàn toàn có thể sớm đạt được. Đồng chí cho biết, Thái Bình đang rất quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan trung ương, Thái Bình đang tập trung đầu tư phát triển Khu kinh tế và hệ thống đường cao tốc, đường bộ ven biển. Khi hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật các KCN trong Khu kinh tế hoàn thiện đồng bộ sẽ tạo ra sức hút đầu tư cho Thái Bình cũng như mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến Thái Bình hợp tác đầu tư, cùng phát triển.

NHÓM PHÓNG VIÊN



Công ty TNHH Lotes Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại khu công nghiệp Liên Hà Thái với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD.



Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình đi vào hoạt động sau 8 tháng đầu tư xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc.